

ท้องถิ่นกินหัวคิวอื้อหนุมน้ำตาล

สกลนคร • มีความคืบหน้าโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ซึ่งถูกชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตรวจสอบพบว่า รายงานอีไอเอทั้งสองโครงการระบุว่าไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกเนื่องจากข้อมูล 13 ประเด็นหลักกับอีกกว่า 100 ประเด็นย่อยไม่ครบถ้วน ขณะที่บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด เหลือเวลาอีกไม่มากนักในการดำเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างโรงงานน้ำตาลภายในปีนี้

มีรายงานข่าวว่า พบการเร่งรีบผลักดันโครงการจากกลุ่มผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สกลนคร โดยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเรื่องโควตาและหัวคิวการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยที่ต้องการอ้อยในระยะแรก 12,500 ตันอ้อยต่อวัน หรือ 1,500,000 ตันต่อปี ต้องการพื้นที่ปลูกราว 150,000 ไร่ ระยะที่สองต้องเพิ่มกำลังผลิต 40,000 ตันอ้อยต่อวัน ต้องการพื้นที่ 480,000 ไร่ ซึ่งใหญ่กว่าอุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานตอนบน ขณะที่ อ.กุสุมาลย์ทั้งอำเภอซึ่งเป็นพื้นที่วางแผนจะตั้งโรงงานมีพื้นที่ 283,750

ไร่ หากใช้ทุกตารางนิ้วปลูกอ้อยก็ยังคงได้ผลผลิตไม่พอป้อนโรงงานจึงต้องรวมเอาอีกหลายพื้นที่

ขณะที่เงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลระบุว่า จะต้องมีความเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่โรงงานในปีแรกไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตในปีการผลิต โดยต้องมีปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี และไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลอื่น ทั้งกำหนดให้โรงงานที่ได้ใบอนุญาตไปแล้วจะต้องเปิดดำเนินการที่อ้อยได้ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากที่ได้ใบอนุญาตตั้งโรงงาน

“สิ่งที่ทำให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนันได้รับ ซึ่งรวมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะบางรายฟุ้งตำแหน่งนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีกระแสข่าวว่าพื้นที่ที่ทำสัญญาปลูกอ้อยส่งโรงงานจะได้ 7,000 บาทต่อไร่เพื่อเป็นค่าปรับพื้นที่ไถเบิก ดังนั้นถ้าหากต้องการพื้นที่ราว 150,000 ไร่ก็คิดร้อยกว่าล้านสำหรับจูงใจให้เปิดพื้นที่ป่าเต็งรังในกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรรายย่อย โดยมีเงื่อนไขว่าต้องทำสัญญากับบริษัทซึ่งจะมีผู้จัดการฝ่ายไรกระจายอยู่ทุกอำเภอ และใกล้ชิดสนิทสนมต่อสายป่านทางการเมืองในพื้นที่ในฐานะหัวคิว สำหรับการบุกเบิกป่าเตรียมปลูกอ้อยและหากขยายออกไปในระยะที่สองที่ต้องการพื้นที่ปลูกราว 480,000 ไร่ นั่นก็ทำให้มีเงินโปรยหว่านให้หัวคิวว่าเร็วกว่า 3 พันล้านบาท” รายงานข่าวระบุ.